



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 ธันวาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 ธ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,209,970 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,771 ราย รักษาหายสะสม 2,152,528 ราย ยังรักษาอยู่ 35,862 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 21,580 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 279,812,641 ราย เสียชีวิต 5,413,023 ราย รักษาหาย 250,010,960 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เผย โอมิครอนระบาดแล้ว 110 ประเทศทั่วโลก ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดถึงความรุนแรง ขณะที่เที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วมากกว่า 4,500 เที่ยวบินทั่วโลก **แอฟริกาใต้** เลิกกักตัวกลุ่มเสี่ยง-ผู้ติดเชื้อหากไม่แสดงอาการ **งานวิจัย 3 ชิ้น** จากทีมวิจัย 3 ทีมใน 2 ประเทศคือแอฟริกาใต้และอังกฤษ บ่งชี้ตรงกันว่า โอมิครอนมีความร้ายแรงน้อยกว่าเชื้อกลายพันธุ์เดลต้า **อังกฤษ** ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่สูงทำลายสถิติอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาถึง 122,186 คน และเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทะลุแสนราย **อิตาลี** ทบสถิติด้วยยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มใน 24 ชั่วโมงถึง 50,599 คน **ญี่ปุ่น** มีรายงานการติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนที่จังหวัดเกียวโต 4 คน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การบริหารสถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thestandard ) ที่วีทุกช่อง

- น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลประเมินสถานการณ์โควิด 19 ผิดพลาด นำมาซึ่งการบริหารจัดการที่ล้มเหลว ระบบสาธารณสุขประเทศล่มสลาย ทำลายชีวิตผู้คน คนไทยต้องตายคาบ้าน ตายกลางถนน ตายข้างถนน ไม่มีแม้โอกาสได้เข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิที่พึงมี อีกทั้งยังยกระดับวิกฤตสุขภาพสู่วิกฤตเศรษฐกิจ สร้างภาระให้ประชาชน มอง ‘ชีวิตและลมหายใจประชาชนเป็นของเล่น สบประมาท โควิดกระຈอก’ ย่ามใจไม่เตรียมพร้อม กำลังจะพาประชาชนเผชิญชะตากรรม และจมอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจไม่รู้จบ ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ รัฐบาลผลาญงบประมาณแผ่นดินมหาศาลไปกับกาเบี่ยงเบนพื้นที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เงินกู้มหาศาลถูกใช้จ่ายไปอย่างไร้ค่า ทั้งไว้เพียงภาระหนี้สินประเทศชาติและประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ข่าวสด, js100)

- นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือ สบค. สธ. สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม รวมถึงกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ถอดบทเรียนโควิด 19 สรุปปัญหาและอุปสรรคเสนอรัฐบาล 4 ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ ควรนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากระบบการบริหารจัดการเตียงของสถานพยาบาลไปถอดบทเรียน และวางแนวทางการบริหารจัดการเตียงและส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำระบบ Home Isolation เป็นมาตรฐาน 2. ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควรรวบรวมข้อขัดข้องด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนของทางราชการเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนโควิด 19 รวมถึงวัคซีนอื่น ๆ ที่จะขึ้นในอนาคต 3. ด้านงบประมาณ ควรหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนกลางรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่หรือในภาวะฉุกเฉินขึ้น และ 4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ควรจัดตั้งหน่วยหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ

#### 2. แจงเชื้อโอมิครอนก็ลบปอด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ สยามกีฬา)

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์ถึงอาการของผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ว่า ส่วนใหญ่อาการน้อยจนถึงไม่มีอาการ แนวทางรักษาไม่ต่างจากเดิม ส่วนที่เชื้อโอมิครอนลงปอดอาจเป็นเพราะคนฉีดวัคซีน ดังนั้น วัคซีนจึงถือเป็นเกราะป้องกันโอมิครอนได้ แม้ประสิทธิภาพเหลือ 50-60% แต่ยังชะลอเชื้อไปได้จนกว่าจะมีวัคซีนที่จำเพาะต่อโอมิครอน คาดว่าบริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะเร่งวิจัยให้เสร็จประมาณปลาย มี.ค.-เม.ย.2565 ตัวเลขผู้ติดเชื้อโอมิครอนในไทยจะเพิ่มขึ้นแน่นอน อาจถึง 50% ของเชื้อทั้งหมดในราวครึ่งเดือนหลังของ มี.ค.-ก.พ. 2565 ยอดผู้ป่วยใหม่รายวันอาจสูงถึง 1-2 หมื่นคน เพียงแต่ผู้ป่วยอาการหนักจะอยู่ที่ 2% หรือ 200-400 คนต่อวัน จากเดิมอยู่ที่ 5% ซึ่งทางการแพทย์ยังรับมือไหว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการคุมสถานการณ์ในช่วงปีใหม่ รวมถึงช่องโหว่จากการเล็ดลอดเข้ามา ขณะนี้ที่ รพ.ศิริราช ยังไม่มีเคสผู้ป่วยโอมิครอนเข้ามารักษา แต่เตรียมการรองรับไว้ คาดว่าจะไม่รุนแรง ส่วนกรณีฝรั่งเศสยกเลิกการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ เนื่องจากมีข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ยาในสถานการณ์จริงลดลงจาก 50 กว่า% เหลือ 30% ว่า สำหรับไทยมีการสั่งจองจัดซื้อไปแล้วคงไม่ยกเลิก อาจจะใช้กับยาฟาวิพิราเวียร์ก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ ไทยรัฐ)

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ยืนยันสายพันธุ์โอมิครอนมาแทนเดลต้าแน่นอน เนื่องจากติดง่าย หลบหลีกภูมิคุ้มกันของวัคซีน จำเป็นจะต้องอาศัยเข็ม 3 ในการยกระดับภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น ส่วนความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา แต่ถ้านอนโรงพยาบาลแล้ว การดำเนินโรคไปจนถึงความรุนแรงไม่แตกต่างกันกับสายพันธุ์เดลตา

### 3. เทศกาลปีใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า ) เว็บไซต์ (chiangmainews thestandard.)

- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับทุกกิจการ/กิจกรรม ให้มีการจัดงานเคาท์ดาวน์ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปตามมาตรการการจัดงานตามที่ ศบค. กำหนด โดยต้องมีการกำหนด จำนวนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่ควรมีการขายบัตรเพิ่มเติมหน้างาน ซึ่งทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ควรได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้างานด้วย นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือ ประชาชนการจัดกิจกรรมสังสรรค์ภายในที่พักอาศัย ขอให้จัดในสถานที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทดี เพื่อลดการติดเชื้อภายใน ครอบครัวยุติด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ ( )

- ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนมีความพร้อมจัดเคาท์ดาวน์ หากทุกฝ่ายร่วมกันป้องกันดูแลตามมาตรการอย่างเข้มงวด ไม่อยากเห็นการปิดประเทศและล็อกดาวน์ทั้งหมดเหมือนที่ผ่านมา แต่ควรเป็นการยกระดับการเข้มงวดการตรวจเชื้อและตรวจสอบผู้เดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ควรปิดประเทศทันที และขยายพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ให้มากขึ้น และควรเป็นการล็อกเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงและเฉพาะพื้นที่ที่เป็นปัญหาเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาการล็อกดาวน์ทั้งประเทศได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว 1 ล้านล้านบาท เชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมที่จะดูแลและป้องกันกันอย่างเต็มที่ สร้างสมดุลด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจไปด้วยกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ มติชน เดลินิวส์)

- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ปรับรูปแบบการนับถอยหลังข้ามปีงาน "centralwOrld bangkOk cOuntdOwn 2022" เป็นแบบ 3D Virtual ประชาชนรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทั้งทีวี และสื่อออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด 19 ตามมาตรการภาครัฐ แต่ยังคงมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ พร้อมให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทำได้เช่นเดิม ภายใต้คุมเข้มมาตรการ "เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+" ยกระดับขั้นสูงสุด ทั้งนี้ ศิลปิน ทีมงาน และผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เฉพาะในวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป

-จ.ภูเก็ต เดินหน้าพร้อมจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022 @Phuket ในวันที่ 31 ธ.ค. โดยมีการแสดงดนตรี และจุดพลุประกอบดนตรี ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สาธารณสุขกำหนด (โควิดฟรี เซ็ตติ้ง) ผู้ร่วมจำนวน 3,000 คน ลงทะเบียนร่วมงานผ่าน ระบบ QQ มีวัคซีนครบโดสและแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบและมีผลตรวจ เอทีเค 72 ชั่วโมง ก่อนเข้างาน ใช้ระบบ QQ ในการจองเข้างานล่วงหน้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด)

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า หากการจัดงานเคาท์ดาวน์กลายเป็นต้นเหตุของการเกิดคลัสเตอร์โควิด-19 หรือการแพร่ระบาดของโอมิครอนเกิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบ เพราะจะเกิดความเสียหายตามมามากมาย และต้องจ่ายเงินแผ่นดินจำนวนมากเพื่อรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดดังกล่าวอีก ดังนั้นสมาคมจะทำหนังสือด่วนถึงนายกรัฐมนตรีและศบค. ให้กำหนดมาตรการลงโทษที่เป็นรูปธรรมเป็นการเร่งด่วน สำหรับผู้ที่จัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2565 หากหลังการจัดงานเกิดคลัสเตอร์ โควิด 19 หรือการแพร่ระบาดของโอมิครอนเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นๆ โดยคนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ด้วย แต่ถ้าศบค.และนายกฯนิ่งเฉย และเกิดการแพร่ระบาดขึ้น ทางสมาคมจะนำความไปฟ้องศาลอาญา เพราะถือว่าได้เตือนแล้ว

### 4. เตรียมพร้อมรองรับการระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์(คมชัดลึก ไทยรัฐ มติชน โพสต์ทูเดย์ newtv. amarintv.sanok workpointtoday จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดสธ. แจงตรามาการแสดงความยินดีในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ถึง 100 ล้านโดส เป็นการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุข เนื่องจากในสถานการณ์การระบาดต้องพยายามฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นโดยเร็ว ต้องอาศัยความทุ่มเทของบุคลากรที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรคอื่นๆ ด้วย ส่วนด้านการรักษาพยาบาล มีเตียงรองรับมากกว่า 2 แสนเตียง ใช้ไป 3 หมื่นเตียง ยังมีเตียงเพียงพอรองรับหากเกิดการระบาด และมีการหารือกับภาคีเครือข่ายทุกสัปดาห์ รวมถึงจัดระบบการดูแลรักษาที่บ้านและชุมชน เนื่องจากคนใช้ส่วนใหญ่มีอาการไม่มาก สำหรับยาวิพริลาเวียร์คงเหลือมากกว่า 16.2 ล้านเม็ด และออก.ผลิตภายในประเทศได้แล้ว มียาเรมเดซิเวียร์ 4.5 หมื่นขวด รวมถึงได้สั่งซื้อและจองทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ ยาแพกซิวิดแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทางรักษาโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงยาและอุปกรณ์อื่นมีสำรองไม่น้อยกว่า 3 เดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า)

- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปีหน้ารัฐบาลเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดย ครม.มีมติเมื่อวันอังคารที่ 21 ธ.ค. อนุมัติงบประมาณ 35,060 ล้านบาท ในการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส แบ่งเป็นวัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี 10 ล้านโดส และสำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 20 ล้านโดส นอกจากนี้ยังมี วัคซีนแอสตราเซนเนกาอีก 60 ล้านโดส และอยู่ระหว่างการประสานงานอีก 30 ล้านโดส

#### 5. รายงานผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ sonthitalk,kapook topnews)

- **นพ.สสจ.กระบี่** พบครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวอังกฤษบินตรงเข้ากระบี่ ต้องสงสัยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลยืนยันสายพันธุ์ ด้านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวกระบี่ ยอมรับโอมิครอนส่งผลกระทบ นักท่องเที่ยวยกเลิกจำนวนมาก

- **นพ.สสจ.กาฬสินธุ์** เปิดเผย พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่ม 61 ราย โดยในจำนวนนี้ติดเชื้อมาจากคลัสเตอร์ร้านอาหาร กิ่งฝับนในตลาดโรงสี ซึ่งเชื่อมโยงกับสามีภรรยาที่กลับจากประเทศเบลเยียม จำนวน 45 คน โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นนักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ และลูกค้าที่นั่งในร้าน และบริเวณรอบในตลาดโรงสี อยู่ระหว่างรอผลยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่ ด้าน ผู้ว่าฯ จ.กาฬสินธุ์ สั่งปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค.2564 หลังพบ นร. ติดเชื้อโควิด 7 คน เชื่อมโยงร้านอาหารในตลาดโรงสี

- **จ.ร้อยเอ็ด** จากคลัสเตอร์ ร้านบัดดี้ ตรวจพบที่ อ.เมือง 28 ราย และพบตามอำเภอต่างอีก 4 อำเภอ 5 ราย รวม 33 ราย เป็นพนักงาน นักดนตรี ผู้ไปรับประทานอาหาร และผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไปร้าน ทั้งนี้ อาจพบคลัสเตอร์ร้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีผู้ใช้บริการอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ไปตรวจที่รพ. จึงขอความร่วมมือให้รีบไปตรวจโดยด่วน

- **จ.บึงกาฬ** หลังจากเกิดคลัสเตอร์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำโขง พบผู้ป่วย 99 ราย อายุน้อยที่สุด 12 ปี มากที่สุด 77 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 263 ราย จำแนกเป็นพระภิกษุ จำนวน 172 รูป ฆราวาสทำหน้าที่แม่ครัว จำนวน 20 คน ผู้มาปฏิบัติธรรม จำนวน 200 ราย มาจากต่างอำเภอ และต่างจังหวัด เป็นจำนวนมาก จาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้มีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อไปยังชุมชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ขึ้นได้

#### 6. อธิบดีกรมสรรพากรติดโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า)

- ภายหลังจาก นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้โพสต์ใหม่ไลน์ว่าติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว โดยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะติดเชื้อระหว่างการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผู้ติดเชื้อเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนอาการปัจจุบันยังมีไข้เพียงเล็กน้อย ส่วนภรรยาปลอดภัยดี ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวคัดกรองตรวจเชื้อเพิ่มเติม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ topnews )

- จากกรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรตรวจพบเชื้อโควิด โดยได้ร่วมแถลงข่าวร่วมกับ รมว.คลัง พร้อมผู้บริหารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 ม.ค.64 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้รับแจ้งว่า รมว.คลัง-ปลัดคลัง ได้ตรวจหาเชื้อแล้ว 2 วัน ทั้งการใช้ชุดตรวจเอทีเค และอาร์ที-พีซีอาร์ โดยไม่พบการติดเชื้อ และได้ผลเป็นลบทั้งหมด พร้อมแจ้งมาตรการรับมือโอมิครอนของบุคลากรกระทรวงการคลังได้กำกับทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามข้อแนะนำทางสาธารณสุขเข้มงวด ทั้งสลับมาทำงาน, Work from Home , จัดหาชุดตรวจ ATK คัดกรองบุคลากรที่มีความเสี่ยง เผยพร้อมบริการประชาชนต่อเนื่อง

#### 7. สปสช.ลดค่าชุดตรวจดูแลผู้ป่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ ( กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ประชาชาติธุรกิจ )

- สปสช.ปรับอัตราจ่ายชุดตรวจบริการกรณีรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยอ้างอิงราคาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข และราคาที่เป็นค่าบริการหาซื้อได้ตามราคาตลาดปัจจุบัน รวมทั้งปรับการจ่ายชุดตรวจดูแลผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลสนามและระบบหอสพitel สำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว ในอัตราที่เท่ากับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (HI) และการดูแลผู้ป่วยในระบบชุมชน (CI) เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2564 ได้แก่ 1.รายการค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อโควิด 19 อาทิ ค่าตรวจแอนติเจน จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท ค่าตรวจ RT-PCR แบบ 2 ยีน จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,300 บาท จากเดิม 1,500 บาท 2. ค่าชุดป้องกันการติดเชื้อ (พีพีอี) ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสีแดง ชุดละ 600 บาท 3.บริการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 สำหรับค่าพีพีอี รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,400 บาทต่อครั้ง อีกทั้งได้ปรับอัตราจ่ายชุดตรวจค่าบริการผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว ที่ดูแลในโรงพยาบาลสนามและระบบหอสพitel ในราคาเดียวกับระบบ HI-CI ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 อาทิ การปรับค่าบริการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยใน HI-CI ลดเหลือ 10 วัน โดยค่าชุดพีพีอีสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ จ่ายตามจริงไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน คาดว่าการปรับอัตรานี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศสำหรับค่าใช้จ่ายโรคโควิด-19 ในปี 2565 กว่า 9,600 ล้านบาท

#### 8. ร้องเยียวยาฉีดวัคซีน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์.(มติชน คมชัดลึก)</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความ ระบุว่า มีการศึกษาจากหลายองค์กรในประเทศไทยและที่อยู่ในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขเอง เรื่องประสิทธิภาพของการฉีดเข้าชั้นผิวหนังและความปลอดภัยที่สูงกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่ยังไม่ใช้ทั่วประเทศ ขณะที่ สปสช. วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ทำข้อมูลผู้ร้องทุกข์ผลข้างเคียงจากวัคซีนไว้ คำร้องทั้งหมด 11,705 ราย เสียชีวิต 19.09% แอสตราฯ' ถูกร้องมากที่สุด รองลงมา 'ซิโนแวค'</p> <p><b>9. ลุงติดโควิดเครียด-ผูกคอตาย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>- อาสาгүйภัยเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ นำศพชายอายุ 65 ปี ไปทำพิธีฌาปนกิจ หลังผูกคอตายในห้องน้ำที่บ้าน สอบสวนพบสาเหตุเครียดติดเชื้อโควิด 19 คาดเป็นสาเหตุให้ฆ่าตัวตาย</p>	
<p><b>ประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ) ทีวีช่อง 3, TNN</p> <p>- กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูลว่า สหภาพยุโรป (อียู) ได้ให้การรับรอง Thailand Digital Health Pass บนแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" แล้ว โดยใบรับรองการฉีดวัคซีนบนแอปฯ หมอพร้อมใช้งานได้เทียบเท่ากับเอกสารรับรองเกี่ยวกับโควิด 19 ของอียูทันที ไทยถือเป็นประเทศที่ 2 ในอาเซียนที่อียูได้ให้การรับรองและเชื่อมต่อการใช้งาน Digital Health Pass ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะมีทั้งสถานะการได้รับวัคซีน ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ทั้งแบบอาร์ที-พีซีอาร์ และแอนติเจน เทสต์ คิดรวมถึงประวัติการหายจากโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางยังต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ อาทิ ชนิดวัคซีนโควิด 19 ที่ให้การยอมรับ เงื่อนไขก่อนการเดินทาง มาตรการกักตัวทั้งขาไปและขากลับ รวมถึงประเภทของความเสี่ยงของพื้นที่/ประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ระบบ GO LIVE จะสามารถเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเดือนม.ค. 2565</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน thailandplus)</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานมอบป้ายมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดโล่ง ซึ่งถ้ำนาคา จังหวัดบึงกาฬ ผ่านการประเมิน โดยมีนายอรมณ ฝาสีดา หัวหน้าหน่วยน้ำตกตาดวิมานทิพย์ ผู้รับมอบป้าย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ศรีสะเกษ-ผวาหนัก ปลัดอำเภอพยุหะ สังคคคอนเสิร์ต “นาทองดี มีวลิด แคมป์” หน่วยงานคลัสเตอร์ใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-25 ธ.ค. นี้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>- เทศบาลนครนนทบุรี ออกประกาศยกเลิกงานทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ประจำปี 2565 ที่บริเวณริมเขื่อนหอนาฬิกาทำนายนนทบุรีแล้ว ตามนโยบายป้องกันการแพร่เชื้อโอไมครอนของจังหวัดนนทบุรี</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>เปิดเส้นทางกัญชาริมฝั่งโขง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน ฐานเศรษฐกิจ thailandplus)</p> <p>- เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สป.สธ. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวเอกชน นำร่องเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำร่อง 7 จังหวัด ได้แก่ เลย-บึงกาฬ-หนองบัวลำภู-หนองคาย-อุดรฯ-สกลนคร-นครพนม' ทำให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่าง ภาคการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว มีการปลูกกัญชา ถูกกฎหมาย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา และ ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการยืนยันว่า กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนไทยได้จริง</p>	-
<p><b>เสนอขึ้นทะเบียน "กัญชาไทย" เป็นมรดกโลก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ กล่าวว่า หลังจากเคยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเสนอการรูดไทย จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ สำเร็จไปเมื่อปลายปี 2562 ล่าสุดได้ร่วมมือกันอีกครั้ง โดยมีแนวคิดเสนอ "กัญชาไทย" สมุนไพรที่ใช้กันมานานอยู่ในภูมิปัญญาและวิถีชีวิต วัฒนธรรมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เสนอให้เป็นมรดกโลกเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลกัญชาสายพันธุ์ไทยทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 30 สายพันธุ์ พิสูจน์ DNA เพื่อเก็บหลักฐานสายพันธุ์และอัตลักษณ์ GI กัญชาสายพันธุ์ไทยเสนอกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติก่อน คาดจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2565</p>	
<p><b>อย.ส่งสุโขทัย 65 นนระกระเช้า ลดเสี่ยงสารพัดโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์(สยามรัฐ เดลินิวส์)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อัย. ส่งความสุขปีใหม่ปลอดภัย และเลือกกระเช้าทางเลือกสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือด</p>	
<p><b>หมอไทย" ดีเด่นแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)          -กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัล "หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2564 แก่ พ่อมหมอสำอางค์ เสาวมาลย์ อายุ 86 ปี หมอนวดพื้นบ้าน วัดหนองหญ้าบาง ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ผู้สืบสานตำนาน หมอนวดเหยียบเหล็กแดง ภายในงานมหกรรมสมุนไพรมหาชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18</p>	
<p><b>รณรงค์ ตีไม้ขับ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2565</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์)          - รับไหวหรือ หากเกิดอุบัติเหตุ" แคมเปญรณรงค์ ตีไม้ขับ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2565 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ กระแสรับรู้ มออบความห่วงใย และชี้ถึงผลกระทบความรุนแรงและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล</p>	-
<p><b>ร้องฉีดโบทอกซ์ใบหน้าผิดรูป</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ ,มติชน          - ที่ สน.ห้วยขวาง นาย พว น.ส.พลอย (นามสมมุติ) อาชีพแม่ค้าออนไลน์ ซึ่งไปใช้บริการฉีดโบทอกซ์ที่คลินิกอสิควิทยา สาขา ห้วยขวาง ของพิมรี่พาย ยูทูปเบอร์สาวชื่อดัง หลังฉีด 2 วัน มีอาการหนังตาข้างขวาตก โดยแพทย์จากรพ.ศิริราช ระบุสาเหตุเกิดจากการฉีดโบทอกซ์ และไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องค่าเสียหาย จึงแจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์ผู้ฉีดโบทอกซ์และอสิควิทยาคลินิกฐานกระทำโดยประมาท เป็นอาจให้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและใจ พร้อมนำหลักฐานการตรวจร่างกายจากแพทย์มาประกอบการแจ้งความ</p>	-